



# สื่อศาล

## พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์



เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยนายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายแอนดรูว์ พาง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสัณยญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานระบบงานศาลในด้านต่างๆ ของทั้งสองประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวน 300 คน และมี Mrs. Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้แสดงปาฐกถาพิเศษมีใจความโดยสรุปว่า ประเทศไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยาวนาน โดยมีความร่วมมือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดและเป็นประโยชน์ระหว่างกันเป็นเวลากว่าหลายปี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยและศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ทางปัญญาอย่างยิ่งแก่ทั้งสองฝ่าย ทำให้ทั้งสองสถาบันมีความผูกพันต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ซึ่งกันและกันตามประสบการณ์ของแต่ละฝ่าย ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ทั้งสองประเทศจะจัดการสัมมนาและหลักสูตรการฝึกอบรมหลายหลักสูตรตามหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย สามารถสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน องค์กรตุลาการมีบทบาทสำคัญในการยกระดับหลักนิติธรรมของประเทศทำให้ประเทศสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยมีความหวังว่าความร่วมมือของทั้งสองประเทศจะมีส่วนช่วยให้ผู้พิพากษาและข้าราชการทำงานให้แก่สังคมได้ดีขึ้นและทำให้หลักนิติธรรมเข้มแข็งขึ้น การจัดทำบันทึกความเข้าใจในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ แต่ยังมีถึงมิตรภาพอันยาวนานและความปรารถนาดี บันทึกความเข้าใจจะนำมาซึ่งโอกาสในการร่วมมือกันในระดับที่สูงขึ้นไปและทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ไม่เพียงแต่เฉพาะองค์กรตุลาการของสิงคโปร์และไทย แต่ยังรวมถึงอาเซียนอีกด้วย

## สถาบันกฎหมายแห่งชาติ ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงาน “การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว”



เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นายอริคม อินทุพุดติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” โดยความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันกฎหมายแห่งชาติ ราชอาณาจักรภูฏาน และมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน การสัมมนาดังกล่าวสืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย การศาล และอนุญาโตตุลาการ/การไกล่เกลี่ย กับสถาบันกฎหมายแห่งชาติ ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อปี 2557 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกันของบุคลากรทั้งสองประเทศ โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัว รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนของไทย

### ตัวชี้วัดการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักพัฒนาระบบงาน แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ภัทรสมันต์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในแต่ละกลุ่มศาลมีประเด็นตัวชี้วัดใหม่ที่นำเสนอเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง เช่น การบริหารจัดการคดีค้ำมนุษย์ และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ การพิจารณาคดีจำเลยต้องชังแล้วเสร็จ การอ่านคำพิพากษาของศาลสูง

กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว เช่น การกำหนดมาตรการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่หลากหลาย การเสนอแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานการประชุม

กลุ่มศาลสูง เช่น การส่งคำสั่งคำร้องและคำพิพากษาไปยังศาลชั้นต้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ มีตัวชี้วัดร่วมซึ่งนำมาใช้วัดร่วมกันในทุกกลุ่มศาล เช่น การนำนโยบายประธานศาลฎีกาไปสู่การปฏิบัติการประหยัดพลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 มีประเด็นตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจงานประจำของหน่วยงาน การบริหารงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายประธานศาลฎีกา การพัฒนางานด้านงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประเด็นการวัดจะสอดคล้องและครอบคลุมถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 และบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง

ในปีนี้จะแบ่งรอบการประเมินและจัดสรรรางวัล ออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่หนึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และรอบที่สองเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ แบบประเมินผลฯ อยู่ระหว่างการเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่ออนุมัติให้ประกาศใช้ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

